



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๕) \_\_\_\_\_

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๔๘๖ \_\_\_\_\_

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ \_\_\_\_\_

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน \_\_\_\_\_

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๒ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.สรุปแนวทางจัดกิจกรรมสงกรานต์ปี ๖๔ งดสาดน้ำ-ปาร์ตี้ไฟ	matichon, newtv, bangkokbiznews , nationtv, mgronline, springnews, naewna, innnews, khaosod, kaohoon, thairath, siamrath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ เม.ย.๖๔ โดยเห็นชอบให้จัดกิจกรรมได้ และหากมีผู้ร่วมงานเกิน ๑๐๐ คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยกิจกรรมที่สามารถทำได้คือ การจัดพิธีสงฆ์พระกิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ การจัดพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีนิยม และการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปท่องเที่ยว ทุกกิจกรรมต้องยึดแนวทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประกอบด้วย มาตรการ DMHTT การหลีกเลี่ยงการสัมผัส การจัดกิจกรรมในสถานที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในห้องปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมที่งดจัด ได้แก่ การเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต การประแป้ง และปาร์ตี้ไฟ นอกจากนี้ ขอให้ผู้จัดกิจกรรมพิจารณากำหนดขอบเขตบริเวณของพื้นที่จัดกิจกรรม หรือกิจการให้ชัดเจน และให้มีช่องทางเข้า-ออกตามความเหมาะสมของกิจกรรม รวมทั้งมีมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” ทุกครั้งเมื่อเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ	<b>ด้านบวก</b> - กำหนดแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๔ ของ กทท. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทท. ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ เม.ย.๖๔ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
๒	กทท.ดินหน้ารับภูมิทัศน์คลองยก“คลองโอ่งอ่าง” ต้นแบบการพัฒนาที่สอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน	ข่าวสด, fm๙๑bkk, thansettakij, facebook.com/fm๙๑ trafficpro, twitter.com/TNAMCOT, twitter.com/Daratv, twitter.com/Thansettakij,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างที่ได้รับรางวัล ๒๐๒๐ Asian Townscape Awards จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลองในกรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมากทท.ได้ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	<b>ด้านบวก</b> - ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยกระตุ้น	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วน



ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	บูรณาการความร่วมมือจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯ	thailandplus, mgronline	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพ.กท. กล่าวหลังประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมมอบโล่รางวัล Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKG+C) ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่า กท.โดยสำนักงานแพทย์ (สนพ.) และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการดำเนินกิจกรรมของสถานพยาบาล รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑ โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานให้เป็น BKKG+C และสนับสนุนคู่มือวิชาการในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้มารับบริการมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ของ สธ.ซึ่งความร่วมมือระหว่าง กท. สธ. และภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนและชุมชน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน - มอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรแก่สถานพยาบาลของภาครัฐ ภาคเอกชนที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด	- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานพยาบาลในสังกัด กท.พัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
๕	กท.ร่วมงาน "บ้านสมเด็จพระสังฆราชสร้างคน สร้างอาชีพไทย สร้างความสุข" ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ	mgronline, komchadluek	- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพ.กท. กล่าวว่า กท.โดยสำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเปิดงาน "บ้านสมเด็จพระสังฆราชสร้างคน สร้างอาชีพใหม่ สร้างความสุข" และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) เพื่อดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการครอบคลุมพื้นที่แขวงคลองซึกพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรหม แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน และแขวงบางยี่เรือ แขวงทิวรุจิ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และเพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามโครงการความร่วมมือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	กทม. เตรียมพร้อม รพ.ราชพิพัฒน์ เป็น รพ.สนาม แห่งที่ ๒ รองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙	ไทยรัฐ, naewna, thairath, matichon, siamrath, mgronline, js๑๐๐, thansettakij	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ แก่กลุ่มสัมผัสเสี่ยงบริเวณชุมชนใกล้เคียงตลาดบางแค รวมถึงผู้ที่มีความเชื่อมโยง และพักอาศัยใกล้ตลาดบางแคว่า ขณะนี้ กทม.เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการฉีด วัคซีน และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบสุขาภิบาลน้ำ ระบบระบาย อากาศ และระบบรักษาความปลอดภัย ดูแลเจ้าหน้าที่และสถานที่ให้มี ความปลอดภัย ปลอดภัย รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง	<b>ด้านบวก</b> - เตรียมความพร้อมจัดตั้ง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขต ทวีวัฒนา เป็นโรงพยาบาล สนามแห่งที่ ๒ เพื่อรองรับ ผู้ป่วยโควิด-๑๙	- สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมโรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา เป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ ๒ เพื่อรองรับผู้ป่วย โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ ประชาชนในพื้นที่
๗	ตรวจค้นหา ผู้ติดเชื้อ โควิด-๑๙ เชิงรุก ตลาดพื้นที่เขต บางแคต่อเนื่อง	matichon, posttoday, tnnthailand, sondhitalk, twitter.com/MGROnlineLive	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๗ ราย ตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก ๓,๑๒๓ ราย รวมตรวจแล้วทั้งสิ้น ๑๕,๔๘๔ ราย พบผู้ติดเชื้อรวม ๓๘๔ ราย ไม่ติด เชื้อรวม ๑๒,๑๐๐ ราย รวบรวมผลการตรวจรวม ๒,๙๖๒ ราย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง	<b>ด้านบวก</b> - ประสานความร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขในการ ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในตลาดพื้นที่เขตบางแค และพื้นที่กรุงเทพฯ - ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ เชิงรุกในตลาดพื้นที่เขต บางแค รวมถึงตลาดใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและ ประชาชนปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๘	กทม. ต้อนรับ ผู้เข้าประกวด “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่น	ข่าวสด, เดลินิวส์, newtv, siamrath, matichon, thaipost, siamrath, dailynews,	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กท.กล่าวในงาน Welcome Ceremony Press Conference ต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ๒๐๒๐ จาก ๖๓ ประเทศว่า การจัดประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ๒๐๒๐ จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ปลอดภัย สร้าง	<b>ด้านบวก</b> - ส่งเสริมภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	แนล ๒๐๒๐"	khaosod, naewna, siamrathnews, springnews	<p>ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ในนามของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ กทม.ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน Welcome Ceremony Press Conference การประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ๒๐๒๐ และต้อนรับผู้เข้าประกวดจาก ๖๓ ประเทศ รวมทั้งการจัดทริปนำผู้เข้าประกวดเที่ยวชมตลาดคลองโอ่งอ่าง พร้อมถ่ายภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ๒๐๒๐ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๗ มี.ค.นี้ ซึ่งคลองโอ่งอ่างได้รับรางวัล ๒๐๒๐ Asian Townscape Awards จาก UN-HabitatFukuoka เป็น ๑ ใน ๖ ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิต หวังว่าผู้เข้าประกวดทุกท่านจะมีความสุขที่ได้เดินทางมาเยือนและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความประทับใจ มิตรภาพ และสัมพันธ์ภาพอันงดงาม</p>	นักท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
๙	กทม.เร่งสอบสวนโรคโรงงานย่านพระราม ๒ / ขยายเวลาฉีดวัคซีนย่านตลาดบางแค ถึงวันที่ ๒๒ มี.ค.นี้	ไทยโพสต์, เดลินิวส์, thaipost, naewna, bangkokbiznews, springnews, ntiontv, thaipbs, thairath, js๑๐๐, komchadluek, twitter.com/ThaiPBS, thansettakij, mcot, dailynews, innnews, tnnthailand, matichon, prachachat, kaohoon, mgronline, posttoday, sondhitalk, m๒fnews, tnnthailand, infoquest, thebangkokinsight,	<p>- นายชินวรินทร์ ศิรินาท รป.กทม.กล่าวกรณี กทม.พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒ คน จากการเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ ว่า กทม.ได้เร่งดำเนินการขยายผลสอบสวนโรคจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ๒ คนดังกล่าว โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ (ถนนอม ทองสีมา) ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่โรงงานย่านพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน พบผู้สัมผัสเสี่ยง ๒๑๕ คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๓๗ คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ๑๗๘ คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๓๗ คน พบผู้ติดเชื้อ ๒๘ คน ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคของ กทม.ได้เร่งรัดติดตามประวัติการเดินทางของผู้ป่วยค้นหาผู้มีอาการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเพิ่มเติม โดยจะลงสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่โรงงานและหอพักที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ได้จัดรถตรวจโรคติดเชื้อชีววินิจฉัยค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนและส่งตัวผู้มีอาการเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล อีกทั้งกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่</p> <p>- ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค โดยหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๑ มี.ค.๖๔</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดติดตามสอบสวนโรคโรงงานย่านพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน</li> <li>- ขยายเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแคให้ได้ตามเป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการติดตามสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงในโรงงานย่านพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค</li> </ul>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.		today.line.me, twitter.com/Matchon Online, news.ch๗,	มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๕,๔๒๕ คน ซึ่งยังคงให้บริการวัคซีนบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องถึงวันที่ ๒๒ มี.ค.นี้ เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้ผู้มีความเสี่ยงสูงในย่านตลาดบางแคให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ประมาณ ๖,๐๐๐ คน		
๑๐	เร่งจัดตั้งศูนย์ อำนวยการ ขจัด ความยากจน ทุกจังหวัด ยึดหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง	เดลินิวส์, mcot, siamrath, matchon, thairath, dailynews, banmuang, matchonweekly, thai.pattayamail	- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบกลไกการดำเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” นำไปสู่การหลุดพ้นจากวงจรความยากจนอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด อำเภอ และทีมปฏิบัติการฯ และ ผว.กทม. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร และระดับเขต รวมทั้งให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีการพัฒนาดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน	<b>ด้านบวก</b> - จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร และระดับเขต ด้วยระบบ TPMAP	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานคร และระดับเขต ด้วยระบบ TPMAP
๑๑	ศธ.บรรจุ หลักสูตร Coding ให้นักเรียนชั้น ประถม-มัธยม	mgronline, siamlandbank	- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าโค้ดดิ้งมีความสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการนำมาเป็นเครื่องมือปฏิรูปทุกด้าน ซึ่งการขับเคลื่อนในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกิดเป็นรูปธรรมแล้ว และต่อไปคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะช่วยขับเคลื่อนระดับประเทศ บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง โดยเฉพาะ ศธ. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้ขับเคลื่อนกับคนทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความสามารถ	<b>ด้านบวก</b> - นำหลักสูตรโค้ดดิ้งมาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การนำหลักสูตร Coding for Farm มาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>การแข่งขันทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของประเทศ</p> <p>- นางกัลยา โสภณพนิช ประธานอนุกรรมการโค้ดดิ้งเพื่อการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.ได้บรรจุโค้ดดิ้งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนในระดับประเทศให้คนทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเรียนรู้โค้ดดิ้ง สร้างสังคมที่มีฐานคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือมุ่งเน้นให้ตอบโจทย์ สร้างความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาหลักสูตร Coding for Farm : การทำเกษตรกรรมแบบประณีต ตามแนวพระราชดำริ เป็นหลักสูตรต้นแบบในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔๗ แห่ง และจะนำไปปรับใช้เพื่อให้ดำเนินการหลักสูตรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>		
๑๒	<p>สธ.พบปัจจัยเสี่ยงในที่พักคนงาน จ.สมุทรปราการ</p>	<p>แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, เดลินิวส์, sanook, khaosod, isranews, workpointtoday, sondhitalk, kapook, mgronline, naewna, komchadluek, innnews, newtv, thaipost, prachachat, siamrath, posttoday, today.line.me</p>	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนในแคมป์คนงานก่อสร้างใน จ.สมุทรปราการ ว่า สธ.พบปัจจัยเสี่ยงในที่พักคนงาน เนื่องจากมีสภาพค่อนข้างแออัด ใช้สิ่งของร่วมกัน ห้องสุขา-ห้องอาบน้ำรวม รวมทั้งพนักงานฝ่าฝืนมาตรการบริษัทไปในพื้นที่เสี่ยง หลังจากนั้นการสอบสวนควบคุมโรคจะติดตามไปในที่พักคนงานอื่น ๆ ค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแก้ไข รวมถึงเฝ้าระวังเชิงรุกในบางจุดมากขึ้น ซึ่งการระบาดในระลอกใหม่ไม่มีอาการ ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด และไม่อยู่ในพื้นที่แออัด</p> <p>- ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๒๐ มี.ค.๖๔ ร่วมกับการออกหน่วยฉีดวัคซีนในชุมชนที่ตลาดบางแค มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ ราย ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง เกือบทุกจังหวัดฉีดได้ตามเป้าหมาย ๑๐๐ % เหลือกรุงเทพฯ ซึ่งมีการปรับแผนออกหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดที่ตลาดบางแค คาดจะมีการฉีดวัคซีนได้จำนวนเพิ่มขึ้น</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- เฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบที่พักคนงานในโรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ปรับแผนการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง และเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบที่พักคนงานในโรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งขอความร่วมมือโรงงาน สถานประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>